

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒
กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยไม่มีการ แก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัย ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ.	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. และให้สถาบันเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
วาระที่ ๓.๓ ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทน ภาคเอกชน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ พ.ศ.	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ สภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนประธาน สภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ พ.ศ. และให้สถาบันเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อ ประกาศใช้ต่อไป
วาระที่ ๓.๔ ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจาก บุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ.	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน พ.ศ. และให้ สถาบันเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

วาระที่ ๓.๕ ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. โดยให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการปรับแก้ร่างข้อบังคับฯ ตามความเห็นข้างต้น และเสนอนายถนอม อินทรกำเนิด กรรมการวิทยาลัยชุมชน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน และนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานอนุกรรมการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. และให้สถาบันเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนที่มีความพร้อมสามารถนำหลักสูตรดังกล่าวไปพัฒนาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การกำหนดวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดวันสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาอนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (National Certificate) โดยให้ถือวันที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบการเสนอให้อนุปริญญา และประกาศนียบัตร เป็นวันสำเร็จการศึกษา และให้สำนักงานสถาบันนำไปกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ และแจ้งให้วิทยาลัยชุมชนทราบต่อไป

วาระที่ ๔.๔ เรื่อง ปฏิทินการเสนอร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินการเสนอร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ

นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร

ผู้จัดทำมติย่อการประชุม

นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร

ผู้ตรวจมติย่อการประชุม

